

สรุปข้อมูลแปลงใหญ่ (แปลงต้นแบบ) จังหวัดสกลนคร

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเด็น	รายละเอียด
ชื่อแปลง	แปลงใหญ่ข้าว ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
ชื่อ - สกุล / หน่วยงานต้นสังกัด	นางกาญจนา อินธิกาย / เกษตรอำเภอพังโคน
จำนวนเกษตรกรสมาชิก (ราย)	224 ราย
ชนิดสินค้าหลัก	ข้าว
พื้นที่ผลิต (ไร่)	พื้นที่ผลิต 2,369 ไร่ ให้ผลผลิตแล้ว - ไร่ ยังไม่ให้ผลผลิต - ไร่
แหล่งน้ำในการผลิต	ในเขตชลประทาน 2,369 ไร่ นอกเขตชลประทาน - ไร่
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย (บาท/หน่วย)	4,775 บาท/ไร่
ราคาขายผลผลิตเฉลี่ย (บาท/หน่วย)	15 บาท/กก.
การรับรองมาตรฐานระบบการผลิตในปัจจุบัน	ได้รับรอง GAP จำนวน 44 ราย
รูปแบบการจำหน่าย	- ต่างคนต่างขาย - การบริหารจัดการผลผลิต (รวมกันขาย)
ผู้รับซื้อ	- ศูนย์ข้าวชุมชนหมู่ 12 ตำบลไฮหย่อง (เมล็ดพันธุ์) - โรงสีในเขตอำเภอพังโคน
สถานภาพ/รูปแบบการรวมกลุ่ม	รวมกลุ่ม / วิสาหกิจชุมชน

เป้าหมายการพัฒนา

ประเด็น	รายละเอียด
ลดต้นทุนการผลิต	จากเดิม 4,775 บาท/ไร่/ปี ลดเหลือ 4,500 บาท/ไร่/ปี
เพิ่มผลผลิต	จากเดิม 500 กก./ไร่/ปี เพิ่มเป็น 550 กก./ไร่/ปี
พัฒนาคุณภาพผลผลิต	GAP จำนวน 224 ราย / ยกระดับคุณภาพผลผลิต
ตลาด	- มีแหล่งจำหน่าย/ช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้น จาก 2 แหล่ง เป็น 4 แหล่ง - มีแหล่งจำหน่ายที่แน่นอน
บริหารจัดการ	มีการรวมกลุ่มบริหารจัดการการผลิต การตลาด และองค์กร

การบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆ

หน่วยงาน	กิจกรรม	งบประมาณ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด	ถ่ายทอดความรู้ ปัจจัยการผลิต	ไม่ระบุ
สำนักงานเกษตรจังหวัด	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
สำนักงานประมงจังหวัด	ถ่ายทอดความรู้ ปัจจัยการผลิต	ไม่ระบุ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด	ถ่ายทอดความรู้ ปัจจัยการผลิต	ไม่ระบุ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด	ถ่ายทอดความรู้ ปัจจัยการผลิต เครื่องมือ/อุปกรณ์	ไม่ระบุ
โครงการชลประทาน	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
กรมวิชาการเกษตร	ถ่ายทอดความรู้ ปัจจัยการผลิต	ไม่ระบุ
กรมการข้าว	ถ่ายทอดความรู้ ปัจจัยการผลิต	ไม่ระบุ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด	ถ่ายทอดความรู้ การตลาด	ไม่ระบุ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
มณฑลทหารบกที่ 29 สกลนคร	ถ่ายทอดความรู้	ไม่ระบุ
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด	ถ่ายทอดความรู้	
บริษัท ทริปเปิ้ลดี จำกัด	ถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนปัจจัยการผลิต	ไม่ระบุ

ปัญหาสภาพการผลิตการตลาดที่พบในปัจจุบัน

1. ปัจจัยการผลิต : เครื่องเกี่ยวขนาดไม่เพียงพอ ขาดแคลนเงินทุน และค่าแรงงานสูง
2. เทคโนโลยีการผลิต : รถเกี่ยวขนาดไม่เพียงพอ
3. การตลาด : ผลผลิตมากกว่าราคาต่ำ ตลาดรับซื้อไม่แน่นอน/มีน้อย เกษตรกรไม่มีทางเลือก และราคาต่ำ